



ปลัดแกชอย 40

พระคัมภีร์...“พระองค์ตรัสอีกว่า “เราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไร หรือจะใช้
อุปมาอะไรอธิบายเรื่องนี้ พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด ซึ่งเมื่อหว่านในดินก็เป็นเมล็ด
เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดิน”.../...นอกชอย...แอบหนีไปทะเลาะไหหลนอกชอยเสียหลายอาทิตย์
ต้องขอโทษชาวชอยทุกท่านด้วยครับ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเอาเรื่องที่กำลังดังในตอนนี้เลยแล้วกัน
.../...บอลยูโร...ช่วงนี้เห็นว่าหลายคนคงวุ่นวายใจอยู่ไม่น้อยเพราะดูบอลยูโรไม่ได้ ทำเอาหลายคนต้อง
ออกจากบ้านไปหาที่ดูบอลกันเลยทีเดียว ก็อย่างว่าแหละครับของอย่างนี้เค้าเรียกว่าคืนสู่สามัญ บรรดา
พวกงานแพงๆทั้งหลายพากันใช้ไม่ได้ ต้องใช้หมวดกึ่งแทน ก้างปลาแทน ลวดแทน นำเศร้านิจจริงๆ เอาเป็น
ว่าใครดูบอลยูโรไม่ได้ ก็หันไปดูรายการพระเจ้าสถิตกับเราแทนไปพลางๆแล้วครับ รับรองว่าดูดีมีสาระ
กว่ากันเยอะเลย.../...แห่ศีล...ผ่านไปแล้วงานแห่ศีล เห็นบรรดาเยาวชนมาเตรียมงานกันเช่นเคยแต่รอบนี้
ดึกหน่อย เพราะเจอฝนที่ตกลงมาช่วงเย็น ส่วนวันพิธีมีพระคุณเจ้ามาเป็นประธานในพิธีให้ แต่ก็เห็นว่า
ลุ่นกันเหลือเกินว่าฝนจะตกไหม สุดท้ายก็ตกลงมาจริงๆ แต่ก็เพียงแค่ให้บรรดาสภาวัดตกใจเล่นเท่านั้น
และก็หยุดไป จนสุดท้ายพิธีทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี .../...อัศจรรย์...มีคนมาเล่าให้ฟังว่าวันก่อนมีคน
เอาของมาเสก คุณพลอยก็บอกกับคุณกิจว่า มีคนเอาของกินมาให้คุณพ่อเสก พอคุณกิจมองดูก็เห็นว่า
เป็นเกาลัดแน่นอน เลยไปบอกคุณพ่อसानิจเจ้าอาวาส ว่ามีคนเอาเกาลัดมาให้คุณพ่อเสก พ่อกิจง คุณกิจ
เลยอธิบายต่อว่าสงสัยว่าเอามาให้อวยพรก่อนไปทานเป็นแน่แท้ จนพ่อก็ให้ไปเอามาดู พอหยิบขึ้นมาจาก
ถุงเท่านั้นแหละเกาลัดที่วาก็แปลงร่างกลายเป็นสายประคำไม้เส้นใหญ่ไปซะอย่างนั้น ทำเอาทุกคนงงไป
ตามๆกัน จนเจ้าของเฉยบอกว่า บอกว่าตอนอยู่ในถุงทุกคนก็คิดว่าหนูถือเกาลัดมาทั้งนั้นแหละ เฮอ
งานนี้นึกว่าจะมีอัศจรรย์เกิดขึ้นเสียแล้ว ที่แท้ก็ตาผาดไปนี่เอง.../...อันตน...เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา
มาเป็นวันฉลองเซนต์แอนโทนี่ หรือหลายคนรู้จักกันในนามนักบุญอันตน ก็ขอร่วมยินดีเป็นพิเศษกับคุณ
พ่อประจักษ์ ตนเอง และพี่น้องทุกท่านที่ใช้นามชื่อนี้ครับ.../...แต่ครั้งได้หว่านแล้วก็งอกขึ้น และ
กลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพืชผักทุกชนิด มีกิ่งก้านใหญ่โตจนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยร่มเงา
ได้”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...